
Um sumarið 2019 í Árnesi 
 
Sæll vertu,  
 
 
ég Ólöf og Kristinn sækjum hér með stöðu í Árnesi næsta sumar. Þá erum við að tala um 
Þjórsárstofu, tjaldsvæðið. Nónstein og einhverjar veitingar. Ég hafði hugsað mér að fara sækja sem 
fyrst um rekstrarleyfi fyrir Nónstein svo að bókanir fyrir sumarið gætu komið inn sem fyrst og 
nýtingin orðið sem best.  
 
Bestu kveðjur, Birgir. 
 


